

Thầy hiệu trưởng xin thẻ BHYT tặng học sinh nghèo

14:36 18/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Thầy hiệu trưởng một trường học ở TP. Hồ Chí Minh vừa viết thư ngỏ xin đổi hoa và bánh kem dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) thành thẻ BHYT tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.



Chính sách BHYT đã và đang mang lại lợi ích to lớn trong chăm sóc sức khỏe cho HSSV.

Trong thư, thầy Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông viết: "Hàng năm, cứ đến Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, nhà trường nhận rất nhiều lẵng hoa và bánh kem chúc mừng. Tuy nhiên, số hoa và bánh này chỉ dùng một ngày thì lại bỏ, rất phí phạm".

"Năm nay, do tình hình kinh tế có nhiều khó khăn sau đại dịch, qua thư ngỏ này, nhà trường kính mong quý doanh nghiệp, quý cha mẹ học sinh thay vì tặng hoa, bánh kem thì xin đổi qua hình thức bằng cách tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh để nhà trường phát cho những học sinh khó khăn của trường", thầy Cường chia sẻ.

Hiện nhà trường ghi nhận 89 học sinh khó khăn không thể mua được thẻ BHYT. Giá trị mỗi thẻ BHYT là 680.400 đồng, sử dụng cho 12 tháng của năm 2024. Trong thư ngỏ, nhà trường bày tỏ mong muốn nhận được sự ủng hộ và chia sẻ từ nhà hảo tâm cùng phụ huynh nhằm giúp đỡ cho những học sinh khó khăn.

Thầy Đinh Phú Cường cho biết những năm trước đây, tình hình không đến nỗi khó khăn. Tuy nhiên, năm nay, khi thực hiện thu BHYT học sinh theo quy định, nhà trường ghi nhận nhiều học sinh có hoàn cảnh rất khó khăn (có em ba, mẹ thất nghiệp; có em bị mồ côi...).

"Trong khi mỗi năm, nhà trường nhận được nhiều hoa, bánh kem chúc mừng. Hoa, bánh thì đẹp và ngon thật nhưng dùng một ngày là phải bỏ. Chính vì vậy, hội đồng trường đã họp và thống nhất xin được quy đổi những món quà này thành thẻ BHYT cho học sinh", thầy Cường nói.

Quận 6, ngày 13 tháng 11 năm 2023

THƯ NGỎ

- Kính gửi: - Quý cơ quan, doanh nghiệp;
- Quý Cha Mẹ học sinh;
- Quý Mạnh thường quân.

Hằng năm, cứ đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhà trường nhận rất nhiều lẵng hoa và bánh kem chúc mừng, tuy nhiên số hoa và bánh này chỉ dùng 1 ngày thì lại bỏ, rất phí phạm.

Năm nay, do tình hình kinh tế có nhiều khó khăn sau đại dịch, qua thư ngỏ này, nhà trường kính mong quý doanh nghiệp, quý Cha Mẹ học sinh *thay vì tặng hoa, bánh kem thì xin đổi hình thức bằng cách tặng thẻ bảo hiểm y tế học sinh* để nhà trường phát cho các em học sinh khó khăn của nhà trường.

Hiện nhà trường có 89 học sinh khó khăn không thể mua được thẻ bảo hiểm y tế học sinh, giá trị mỗi thẻ BHYT học sinh là 680,400 đồng dùng cho 12 tháng của năm 2024.

Nhà trường rất mong mới nhận được sự ủng hộ và chia sẻ của quý Mạnh thường quân và quý Cha Mẹ học sinh nhằm giúp đỡ cho các em học sinh của nhà trường, đồng thời cũng là chính sách an sinh xã hội tốt đẹp.

Mọi sự hỗ trợ xin vui lòng liên hệ BGH hoặc Thầy Có chủ nhiệm.

Trân trọng./.

TM. TẬP THỂ SƯ PHẠM NHÀ TRƯỜNG



Đinh Phú Cường

Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông cho hay tập thể nhà trường đã rất vui vì nhận được sự đồng tình và ủng hộ của nhiều cơ quan, đối tác và phụ huynh.

Sau 2 ngày phát động, dù thông báo còn 89 học sinh chưa có thẻ BHYT nhưng nhà trường đã nhận được sự ủng hộ lên đến 200 thẻ. Vì thế, Trường THCS Nguyễn Văn Luông thông báo ngừng vận động.

Thầy Cường cho hay, với số thẻ còn dư, nhà trường sẽ xin ý kiến để dành lại và chăm lo cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Thầy Cường mong muốn rằng không chỉ Trường THCS Nguyễn Văn Luông mà các trường khác trên phạm vi cả nước hãy cùng chung tay, nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho thế hệ trẻ mai sau, đơn giản hơn hết chính là những giá trị to lớn và thiết thực mà tấm thẻ BHYT đã mang lại cho con em chúng ta.

Học sinh, sinh viên (HSSV) là đối tượng được nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng khi tham gia BHYT, bên cạnh đó, nhiều tỉnh, thành phố cũng có thêm mức hỗ trợ riêng từ ngân sách địa phương nhằm tạo điều kiện tăng diện bao phủ BHYT trong nhóm này lên mức đối đa, giúp các em yên tâm học tập.

Năm học 2022-2023, cả nước có khoảng 18,8 triệu HSSV tham gia BHYT (đạt hơn 97% tổng số HSSV). Nhờ có thẻ BHYT, nhiều HSSV mắc các bệnh nan y, mạn tính đã được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị lên tới hàng tỷ đồng. Chỉ tính năm 2022 và 8 tháng đầu năm 2023, quỹ BHYT đã chi trả 5.316 tỷ đồng với 6,2 triệu HSSV đi KCB BHYT, trong đó có 634 trường hợp được chi trả từ 200 triệu đồng/người trở lên, đáng chú ý, trường hợp được chi trả cao nhất là 1,07 tỷ đồng.

Có thể thấy, chính sách BHYT đã và đang mang lại lợi ích to lớn trong chăm sóc sức khỏe cho HSSV. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một bộ phận nhỏ HSSV chưa được tham gia chính sách này do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu do những biến động bất ngờ khiến các gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, như phụ huynh thất nghiệp không còn điều kiện tham gia cho con em mình. Các trường hợp này cần có “độ trễ” để cơ quan chức năng cập nhật thông tin, có các chính sách hỗ trợ.

Vì thế, từ thực tiễn cơ sở, nắm bắt thông tin sớm nhất thì ý tưởng và việc làm của Trường THCS Nguyễn Văn Luông thật nhiều ý nghĩa, giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kịp thời, có thêm “chỗ dựa” để học tập tốt, giúp nhiều phụ huynh vui bớt nỗi lo. Những tấm thẻ BHYT này cũng là một món quà tri ân đầy ý nghĩa mà các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, phụ huynh gửi đến các thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

TH

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/thay-hieu-truong-xin-the-bhyt-tang-hoc-sinh-ngheo>